



ประกาศด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

ที่ ๒ /๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

ตามที่ด้านศุลกากรเชียงใหม่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ลำดับที่ ๒ -๑๑ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด้านศุลกากรเชียงใหม่ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และด้านศุลกากรเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศด้านศุลกากรที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านศุลกากรเชียงใหม่จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์จากเดิมในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โดยด้านศุลกากรเชียงใหม่จะแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรให้ทราบต่อไป นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ผ่อนคลายใกล้กลับสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ด้านศุลกากรเชียงใหม่จึงเห็นควรกำหนดการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร ด้านศุลกากรเชียงใหม่ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมด้านศุลกากรเชียงใหม่ ชั้น ๑ เลขที่ ๗๘ หมู่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. และต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๓. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้ามาในระหว่างสอบสัมภาษณ์

๔. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ รวมทั้งต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ ชั้น ๑ เลขที่ ๗๘ หมู่ ๙ ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๑๖๐-๓๙๒-๓ และทางเว็บไซต์ของด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ www.chiangkhongcustoms.com หัวข้อ “อื่นๆ” หัวข้อย่อย “ประกาศสมัครงาน” และ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพีรกานต์ บุรณากาญจน์)
นายด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ